

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๑.๔/ว ๑๙



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง การรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

เรียน ผู้อำนวยการสถานพยาบาล

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด กค ๐๔๑๗/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง โดยกำหนดให้สถานพยาบาลที่ให้บริการรักษาทดแทนไตต้องผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาทดแทนไตด้วยเครื่องไตเทียมจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังดังกล่าว จึงขอให้สถานพยาบาลส่งใบรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยให้กรมบัญชีกลางด้วย ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากการรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยจะกำหนดระยะเวลาการรับรองฯ และเมื่อสิ้นสุดการรับรองดังกล่าวสถานพยาบาลต้องขอต่ออายุการรับรองเพื่อให้สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมใหม่ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงเห็นควรกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. สถานพยาบาลที่มีการเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในระบบเบิกจ่ายตรง หากใบรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสิ้นสุดการรับรอง กรมบัญชีกลางจะชะลอการจ่ายเงินค่าฟอกเลือด จนกว่าสถานพยาบาลจะจัดส่งใบรับรองฯ ให้การรับรอง ต่อเนื่องจากวันที่สิ้นสุดการรับรอง หรือหนังสือที่สถานพยาบาลแจ้งสมาคมโรคไตฯ เพื่อขอต่ออายุการรับรอง

๒. สถานพยาบาลที่ได้มีการจัดส่งใบรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่ออกโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยให้กรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ นั้น จากการตรวจสอบ พบว่า ใบรับรองฯ ของสถานพยาบาลหลายแห่งได้หมดอายุการรับรองแล้ว และไม่มีหลักฐานว่าได้รับการต่ออายุการรับรองจากสมาคมโรคไตฯ จึงขอให้สถานพยาบาลดังกล่าวส่งใบรับรองฯ ฉบับใหม่หรือหนังสือแจ้งสมาคมโรคไตฯ เพื่อขอต่ออายุการรับรองไปยังกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสถานพยาบาลไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด กรมบัญชีกลางจะชะลอการจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ตามข้อ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชุนหจิต สังข์ใหม่)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองสวัสดิการรักษายาบาล

กลุ่มงานกฎหมายด้านสวัสดิการรักษายาบาล

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๘

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๕๗